

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 7 năm 2023

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2023**

Thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bắc Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Để đảm bảo thực hiện, hoàn thành các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023 như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, xác định, cụ thể hóa các nội dung cho các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy bằng các giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường nói chung và hoạt động vệ sinh môi trường tích cực nói riêng trên địa bàn huyện, xây dựng huyện Bắc Sơn xanh sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường cho người dân.

### **2. Yêu cầu**

Kế hoạch phải được thực hiện đảm bảo đúng chủ trương chung và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc tổ chức triển khai thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ và quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân; các hoạt động vệ sinh môi trường phải được triển khai đảm bảo thiết thực và có hiệu quả, từng bước chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về công tác này, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

### **III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP**

#### **1. Công tác tuyên truyền, phổ biến**

Để thực hiện có hiệu quả 10 mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; từng đồng chí đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường. Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt công tác vệ sinh môi trường gắn với chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường mọi lúc, mọi nơi. Việc tuyên truyền, vận động, giáo dục về ý thức vệ sinh môi trường phải thực hiện kiên trì, liên tục.

Đối tượng tuyên truyền tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội, học sinh trong các trường phổ thông, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình, cá nhân.

Nội dung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, cô đọng trực quan (băng dôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền di động); tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh của thôn, khối phố, xã, thị trấn; tổ chức ký cam kết với các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên; tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả; tổ chức các tiết giảng về giữ vệ sinh môi trường trong các trường học; tuyên truyền và hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 - NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

#### **2. Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường**

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị. Tiếp tục trồng mới và tăng cường chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tổ chức phát động phong trào trồng hoa trên địa bàn toàn huyện.

#### **3. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và rác thải nguy hại phát sinh trong sản xuất nông nghiệp**

- *Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị:* Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường ở đô thị có kế hoạch đầu tư, cải tiến trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, đáp ứng được nhu cầu thu gom, xử lý

rác ở đô thị; khắc phục triệt để việc thu gom sót, thu gom không kịp thời rác thải sinh hoạt trên địa bàn dân cư; khuyến khích và hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, trong năm 2023 phấn đấu thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị đạt 98%.

- *Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn*: Tiếp tục thực hiện chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện xã hội hóa trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn kết hợp với việc thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã. Trong năm 2023 phấn đấu thu gom rác theo hình thức xã hội hóa thêm 04 xã, cụ thể: xã Tân Thành, xã Tân Lập, xã Tân Hương, xã Vũ Lăng, xã Nhất Hòa, tăng tỉ lệ các xã thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn huyện đạt trên 75%.

- *Thu gom rác thải nguy hại phát sinh trong sản xuất nông nghiệp*: Tăng cường hướng dẫn người dân về thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; kiểm soát chặt việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật; nâng ý thức việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường.

#### **4. Công tác xử lý nước thải**

Tăng cường quản lý, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn; tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước; đảm bảo mặt nước ao, hồ không có rác thải. Kiên quyết xử lý việc xây dựng trái phép các công trình, hạng mục công trình trên hệ thống thoát nước trong khu dân cư.

#### **5. Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường**

Tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; UBND cấp xã chủ động rà soát, đề xuất cấp trên hỗ trợ nguồn kinh phí, chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Xây dựng mô hình điểm về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong năm 2023, phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Long Đông; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Vũ Sơn; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Đồng Ý.

#### **6. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát**

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát vệ sinh môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải phải đăng ký các thủ tục về bảo vệ môi trường; thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định; việc chăn nuôi trong khu dân cư, thả rông vật nuôi gây ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường; làm ô nhiễm môi trường nước; sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật gây ô

niễm môi trường; vận chuyển và tập kết đất, cát, vật liệu xây dựng không đúng quy định... Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định.

### **7. Công tác vệ sinh môi trường gắn với các phong trào**

Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền địa phương; giữa Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể cơ sở với cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu phố trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào về vệ sinh môi trường, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư và đem lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực trên cơ sở gắn kết với các cuộc vận động, phong trào, các mô hình, hoạt động, như: Phong trào thi đua "*Dân vận khéo*", Cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*", "*5 không 3 sạch*", các phong trào tình nguyện "*Bảo vệ môi trường*", mô hình "*Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường*"... đảm bảo toàn bộ các tuyến đường, phố, vỉa hè, ngõ xóm, ngõ phố, khu đất trống, đồng ruộng... được các tổ chức đoàn thể đảm nhận, tự quản vệ sinh môi trường và hoạt động tích cực, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở và kiên trì nhắc nhở các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đổ rác, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định và luôn giữ gìn vệ sinh môi trường mọi lúc, mọi nơi; thường xuyên tổ chức nạo vét, khơi thông các rãnh thoát nước trong khu dân cư; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường ở các khu dân cư; làm sạch đồng ruộng thông qua việc thu gom rác thải (chai, lọ, túi ni-lông... trên đồng ruộng)...

### **8. Công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường**

Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các dịch vụ vệ sinh môi trường, nhất là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường... Huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động tổng vệ sinh môi trường. Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư dụng cụ và khu vực lưu giữ chất thải đảm bảo hợp vệ sinh, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, đổ rác thải đúng thời gian và địa điểm quy định; nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ, đúng quy định; thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Văn phòng HĐND&UBND huyện**

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phòng tránh dịch bệnh bằng nhiều biện pháp như: Dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khu vực công cộng, phát quang bụi rậm, san lấp các khu vực nước đọng, sử dụng nước sạch... tuyên truyền về tác hại và các mầm bệnh có liên quan đến vệ sinh môi trường và những biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; tập huấn kiến thức, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

## **2. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện, là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

Tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng về bảo vệ môi trường hàng năm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cấp xã; quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả các điểm tập kết rác thải... kiểm soát không để xảy ra tình trạng ô nhiễm tại các khu vực này; tổ chức rà soát và quy hoạch, bố trí hợp lý các điểm tập kết và có giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị, tiết kiệm chi phí, hài hòa với khu vực xung quanh; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và hướng dẫn UBND xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường.

Phối hợp với UBND các xã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường gắn liền với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

## **3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện**

Xây dựng kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; tuyên truyền cộng đồng tham gia, hưởng ứng các phong trào biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

## **4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng**

Trong quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng đô thị, các khu dân cư... phải chú ý các quy định về bảo vệ môi trường; Quy hoạch, chỉnh trang, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; kiểm tra chặt chẽ các điều kiện, hồ sơ, đảm bảo trước khi khởi công xây dựng phải có hợp đồng của chủ nguồn thải với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và đơn vị quản lý điểm tập kết, xử lý chất thải rắn xây dựng;

Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các chợ, các điểm chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản... cũng như tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

### **5. Phòng Giáo dục và Đào tạo**

Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy, giữ gìn môi trường sinh thái trong nhà trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các cấp đặc biệt học sinh từ cấp mầm non.

Thường xuyên tổ chức các phong trào làm sạch trường lớp, xây dựng quy định về vệ sinh môi trường trong nhà trường. Tổ chức các hội thi ý tưởng bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh, ngày hội tái chế chất thải...

### **6. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã trong việc sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường trong dự toán ngân sách. Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn theo quy định, linh hoạt đối với các nhiệm vụ giải quyết vấn đề môi trường phát sinh đột xuất, giải quyết cấp bách.

### **7. Công an huyện**

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; Thường xuyên trình sát, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

### **8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Xây dựng kế hoạch phối hợp hướng dẫn, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường gắn liền với phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản.

Tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, UBND cấp xã hướng dẫn người dân về thực hiện việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón trong nông nghiệp an toàn, hiệu quả; bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi quy định.

Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới trong việc thực hiện tiêu chí số 17 (về môi trường) trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

### **9. Các tổ chức chính trị - xã hội: Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh huyện**

Phối hợp với UBND các xã thành lập các tổ tự quản về vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, thôn, khối phố.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường trong các dịp hội họp, tiếp xúc với đoàn viên, hội viên của Đoàn, Hội.

### **10. UBND các xã, thị trấn**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/HU ngày 19/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; lựa chọn 01 thôn, khối phố để tiến hành làm điểm mô hình về vệ sinh môi trường hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, sau đó đánh giá kết quả thực hiện để nghiên cứu hoàn chỉnh và áp dụng thực hiện nhân rộng trên địa bàn quản lý. Phát động ra quân vệ sinh môi trường. Kịp thời biểu dương khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân có mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân làm ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư dụng cụ và khu vực lưu giữ chất thải đảm bảo hợp vệ sinh, tạo thói quen đổ rác thải đúng quy định; nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ, đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, mỗi tháng ít nhất tổ chức một cuộc tổng vệ sinh môi trường huy động toàn thể các lực lượng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia (xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm thực hiện); tổ chức ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hộ dân trên địa bàn.

Chủ động đề xuất các điểm tập kết rác thải sinh hoạt phù hợp, đảm bảo an toàn, chủ động đề xuất về nguồn kinh phí và phương án cải tạo, chỉnh trang các điểm tập kết rác thải nông thôn (nếu có).

Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động liên quan đến công tác vệ sinh môi trường (thu gom, vận chuyển rác thải, nạo vét cống, hệ thống thoát nước, quản lý và bảo vệ cây xanh, đường hoa...) được triển khai hiệu quả, hợp lý.

Duy trì, nhân rộng và tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường; mỗi xã lựa chọn các tuyến đường, ngõ giao các hội, đoàn thể tự quản đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa và xếp loại khen thưởng hàng năm.

Chỉ đạo các thôn, khu phố đăng ký “Khu dân cư sạch” trong năm 2023. Tổ chức xét duyệt các thôn, khu phố đạt tiêu chí “Khu dân cư sạch”.

Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác tài nguyên môi trường tham gia các lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ, chuyên môn;

Chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình địa phương và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý với UBND huyện.

Đối với các xã đã được đánh giá đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiếp tục thực hiện, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí 17 (về môi trường) trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đối với các xã điểm được lựa chọn thực hiện, hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tiêu chí môi trường đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng.

### **11. Chế độ báo cáo**

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình gửi về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trước ngày **15/12/2023** để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch./.

***Nơi nhận:***

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lộc Quang Hòa**